

SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG/SB/BC-TTr

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

ĐIỂN số: 2133
Ngày: 01/3/2019

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện

Chuyển: **Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ**
Lưu hồ sơ số: **và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND, ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh**

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND; Thanh tra tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả thực hiện quý I năm 2019 như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã triển khai, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đến cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg được đăng tải trên trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên chỉ đạo, phân công, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và các công việc do cấp trên giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; Quản lý công chức, người lao động theo hồ sơ công việc, quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Phân công, phân nhiệm, bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, chuyên môn, vị trí việc làm, phát huy được năng lực, sở trường, tính tự giác, sáng tạo của công chức, người lao động; Thường xuyên kiểm tra công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, người lao động; những việc công chức, người lao động không được làm; xử lý hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm những công chức, người lao động vi phạm kỷ luật. Hàng tháng kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện (về tiến độ, chất lượng công việc) làm thước đo để đánh giá, phân loại công chức, người lao động. Chỉ đạo Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Lãnh đạo theo quy định.

Công chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; Tận tụy, tận tâm trong công việc; thường xuyên kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn bảo đảm công việc được giải quyết có chất lượng, đúng tiến độ; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội

trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây những phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Qua việc thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đều nghiêm túc thực hiện các quy định của Chỉ thị số 26/CT-TTg, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và của Ngành thanh tra, cho đến thời điểm hiện nay chưa phát hiện công chức, người lao động vi phạm.

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND

Ngay từ đầu năm, trong Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, Thanh tra tỉnh đã triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm tình thần Chỉ thị số 10/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã bố trí sắp xếp, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức cơ quan; có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Hiện nay cơ quan Thanh tra tỉnh đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; các thủ tục hành chính của đơn vị đều được niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan và công khai trên trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh luôn thực hiện đúng Quy tắc ứng xử theo quy định của Bộ Nội vụ và Quy tắc ứng xử của Thanh tra Chính phủ cũng như quy định của cơ quan; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tận tình giúp đỡ đối với người dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; với đối tượng thanh tra luôn giữ mối quan hệ công tác đúng mực, không gây phiền hà, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua các buổi họp báo hàng tuần, họp Chi bộ, họp Đảng ủy và họp lệ của các Đoàn thể, Lãnh đạo, Cấp ủy và Ban chấp hành các Đoàn thể thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các quy định của Chỉ thị 10/CT-CTUBND đến cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên của cơ quan, không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi thi hành công vụ, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, các đoàn viên đăng ký không vi phạm về an toàn giao thông.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo đưa nội dung nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực vào Quy chế làm việc của cơ quan; đồng thời là tiêu chí để xét thi đua khen thưởng của đơn vị. Chỉ đạo tổ chức hội họp trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo về nội dung, chất lượng; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành công việc; đồng thời phân công cán bộ dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đúng thành phần theo thư mời hoặc ủy quyền dự họp theo đúng quy định.

Qua việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đều

ng nghiêm túc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và của Ngành thanh tra, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời thực hiện đúng quy chế phát ngôn theo Quyết định số 401/QĐTC-CTUBND ngày 09/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và quy định về phát ngôn của cơ quan, thực hiện đúng quy định về bảo mật thông tin, tài liệu của Ngành thanh tra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND trong quý I năm 2019 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu VP.

